

Số : 153/BC-HĐND

Thanh Trì, ngày 03 tháng 12 năm 2018

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND huyện**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/6/2017 của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện; Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 13/02/2018 Triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Chương trình công tác của Ban. Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và chương trình công tác năm 2019.

#### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Trong năm 2018, Ban pháp chế đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ thẩm tra, giám sát theo luật định và các nhiệm vụ do Thường trực HĐND huyện phân công, cụ thể như sau:

##### **1. Hoạt động thẩm tra**

Theo chức năng, nhiệm vụ của Ban, được Thường trực HĐND huyện giao thẩm tra các báo của UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và các báo cáo của cơ quan có liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương; thẩm tra các dự thảo Nghị quyết, do Thường trực HĐND, UBND trình tại kỳ họp lần thứ 6 và thứ 7 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Các báo cáo thẩm tra của Ban đều đạt chất lượng, đúng thời gian quy định, cung cấp những thông tin quan trọng giúp cho đại biểu HĐND huyện thảo luận tại kỳ họp, làm cơ sở để HĐND huyện xem xét, đưa ra những quyết định đúng đắn trong lĩnh vực thi hành pháp luật.

Qua hoạt động thẩm tra, Ban đã có một số kiến nghị, đề xuất xác đáng đối với UBND huyện và các cơ quan chuyên môn, với VKSND, TAND và Chi cục thi hành án dân sự huyện nhằm từng bước tăng cường pháp chế XHCN, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; triển khai, thực hiện kịp thời, nghiêm túc các quy định của pháp luật và Nghị quyết HĐND, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

##### **2. Hoạt động giám sát, khảo sát**

Trong năm Ban đã tổ chức giám sát 2 chuyên đề và 4 cuộc khảo sát với những nội dung như: Giám sát việc triển khai, ban hành và tổ chức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình; Công tác chứng thực của UBND các xã, thị trấn. Khảo sát việc thực hiện đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; Việc thực hiện

các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện; việc tổ chức lớp học, cơ cấu giáo viên, nhân viên của trường Tiểu học; Tình hình thụ lý, giải quyết các vụ án dân sự về hôn nhân gia đình của Tòa án nhân dân huyện. Công tác giám sát của Ban có sự đổi mới, kết hợp giữa khảo sát thực tế và giám sát qua văn bản, hồ sơ của các đơn vị chịu sự giám sát; có sự tham gia của Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện và các ngành có liên quan, để có thêm thông tin đa chiều, đảm bảo các cuộc giám sát được khách quan hơn. Qua giám sát Ban đã nêu ra những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân đối với các đơn vị chịu sự giám sát để khắc phục; hầu hết các kiến nghị của Ban được các đơn vị, tổ chức tiếp thu và triển khai thực hiện.

Ngoài ra, Ban thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên, thông qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND và giữa hai kỳ họp HĐND huyện về những vấn đề được cử tri quan tâm; phối hợp, tham gia đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện theo chương trình, kế hoạch năm 2018, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đến làm việc tại địa phương.

### **3. Các hoạt động khác**

Thực hiện tốt nhiệm vụ do Thường trực HĐND giao và phối hợp chặt chẽ với Ban KT – XH, thống nhất lịch thời gian, địa điểm trong công tác thẩm tra, giám sát để tránh sự trùng lặp gây khó khăn cho các đơn vị được giám sát; tham dự đầy đủ các cuộc họp, do ban ngành mời hoặc theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện, tham gia đóng góp về các vấn đề có liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội và thực thi pháp luật ở địa phương; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại đối với UBND huyện và các cơ quan chuyên môn liên quan nhằm tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, góp phần tăng cường kỷ cương pháp luật trên địa bàn huyện.

### **4. Nhận xét chung**

Nhìn chung trong năm Ban Pháp chế HĐND huyện thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Luật định. Các thành viên kiêm nhiệm đã bố trí thời gian, sắp xếp công việc tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban. Hoạt động, giám sát, khảo sát được thực hiện đúng thời gian theo kế hoạch; qua giám sát, kịp thời có những kiến nghị đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết, giúp đơn vị được giám sát tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện, góp phần nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động và hiệu quả thực thi pháp luật ở địa phương. Công tác thẩm tra được thực hiện đúng quy định, chất lượng thẩm tra từng bước được nâng lên, thể hiện rõ quan điểm về những nội dung thẩm tra. Với sự nỗ lực của các thành viên và sự quan tâm, tạo điều kiện của thường trực HĐND huyện, các cơ quan liên quan để Ban thực hiện đạt yêu cầu theo kế hoạch công tác đề ra, góp phần cùng Thường trực HĐND huyện hoàn thành chương trình công tác năm 2018. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế nhất định đó là: Công tác theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban đôi lúc chưa thường xuyên, nên kết quả thực hiện, giải quyết các kiến nghị đạt thấp; việc thu thập thông tin phục vụ cho báo cáo thẩm tra chủ yếu thông qua báo cáo từ các cơ quan được thẩm tra, từ đó chất lượng thẩm tra báo cáo hiệu quả đạt chưa cao.

